





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 พฤศจิกายน 2567




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<b>อสม.ได้กู้ดอกเบี้ยยต่ำ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, บ้านเมือง, ผจก., แนวหน้า, ch3, thecoverage, topnews, hfocuse, thebetter, bangkokbiznews) - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สร. เผย ได้หารือกับ น.ส.พรหมกร พรหมขัติแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ นายกสมคามณาปนกิจสงเคราะห์ อสม. ถึงการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ อสม.และอสส. โดยตนได้ร้องขอ ธ.ก.ส.เรื่องการลดดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 8 ให้เหลือร้อยละ 6 เพื่อช่วยเหลือชาว อสม.ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันสำหรับการลดดอกเบี้ยปล่อยกู้ยู่ที่ร้อยละ 6 จากนั้นจะจัดทำร่าง MOU เพื่อลงนามคาดว่าจะปล่อยกู้ให้ อสม.ได้ปีหน้า	
<b>ประชุม สป.สร. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2568</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., อปท.นิวส์, hfocuse, thailandplus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร.เป็นประธานประชุม สป.สร. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2568 โดยเน้นย้ำการดำเนินงานสำคัญในปีงบประมาณ 2568 ทั้งการรณรงค์คนไทยห่างไกล NCDs ด้วยการปรับพฤติกรรมกรกินแบบนั้บคาร์บ การพัฒนาเป็น รพ.อัจฉริยะ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้การพัฒนาระบบบริการตามแนวคิด One Province One Hospital เดินหน้าการพัฒนารพ.ทันตกรรม และจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาใน รพ.ให้ได้อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะแก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆ พร้อมมอบโล่รางวัล SAP Award สูดยอด รพ.ปรับโฉมดีเด่น และรพ.เอกลักษณ์โดดเด่น 9 แห่ง เป็นต้นแบบขยายผลให้ทุกรพ. นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็น รพ.ที่ “น่าชม ร่มรื่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	
<b>อสม.ร่วมป้องกันนโยบายห่างไกลโรค NCDs</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. สยามรัฐ - ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า กรม สบส. เดินหน้าสนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแล และปรับพฤติกรรมสุขภาพให้กับ อสม. ในชื่อกิจกรรม "อสม. ขวนนั้บคาร์บ" ตั้งเป้้าภายในสิ้นปี 2567 อสม.สามารถเข้าใจความหมายและสูตรคำนวณปริมาณการรับประทานคาร์บ ให้ความรู้ชาวชุมชนในการคำนวณปริมาณคาร์บที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยใช้แอปพลิเคชัน SMART อสม.ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบ "3 หมอรู้จักคุณ" เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดูแลสุขภาพประชาชน ในการป้องกัน และลดความเสี่ยงการเกิดโรคNCDs ของประชาชน	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>กฎกระทรวงคุมโฆษณาเครื่องสำอาง</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, INN, sondhitalk, news1live) - น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันท์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า กรม. พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาเครื่องสำอางที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวมได้ สำคัญเป็นการกำหนดเพิ่มเติมข้อความที่ต้องห้ามในการใช้โฆษณาเครื่องสำอาง คือ 1. ข้อความที่ทำให้เข้าใจว่าใช้กับบริเวณภายในร่างกายมนุษย์ และ 2. ข้อความที่ทำให้เข้าใจว่านำไปใช้ฉีด หรือทำให้มีการผลักดันสารเข้าสู่ร่างกายลึกกว่าชั้นหนังกำพรั เช่น mesotherapy และห้ามระบุว่าเป็นเครื่องสำอาง เพราะว่เกินขอบข่ายว่าเป็นเครื่องสำอาง	
<b>กรม.ให้สิทธิแรงงานไทยนอกระบบตรวจสุขภาพ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, อปท.นิวส์, แนวหน้า, ผจก., มติชน, การเงินธนาคารออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, news1live, sondhitalk)	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ... ตามที่ สธ.เสนอ ให้ดำเนินการต่อไป ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ เช่น การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มทำงาน และการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการแจ้งผลการตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบที่ต้องแจ้งเป็นหนังสือภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้ผลการตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบ โดยกำหนดวันใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 360 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p>	
<p><b>อัตรากำลัง พนง.ราชการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 เรื่อง “การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ” ลงวันที่ 18 พ.ย. 2567 เป็นการแจ้งจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการให้เขตสุขภาพละ 15 อัตรากำลัง เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายในการขอรับจัดสรรงบสำหรับอัตรากำลังใหม่</p>	
<p><b>บรรจุเภสัชกร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ภก.ปรีชา พันธุ์ดีเวช นายกสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11 (2568 - 2570) เปิดเผยถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานของสภาเภสัชกรรม ว่า จะมีการผลักดันให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งเป็นพนักงานราชการจำนวน 1,400 คน ให้ได้บรรจุเป็นข้าราชการทั้งหมด หลังช่วงที่ผ่านมา สภาเภสัชฯ วาระที่ 10 ขับเคลื่อนสำเร็จแล้ว 300 ตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเภสัชกรกลุ่มนี้ รวมถึงจะมีการทำให้มีตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นสำหรับเป็นตัวเลือกให้เภสัชกรจบใหม่ที่มีจำนวนประมาณ 1,800 - 2,000 คนต่อปีด้วย ซึ่งเดิมมีเพียง 300 ตำแหน่งเท่านั้น</p>	
<p><b>พบผู้ป่วยอิวารีร้ายแรงในไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, pptvhd)</p> <p>- นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงานคณะกรรมการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมด้วย พญ.ภาวิณี วงศ์ประสิทธิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.บุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวกรณีพบผู้ป่วยปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรืออิวารี (EVALI) ที่เข้ารับการรักษาใน รพ.บุรีรัมย์ เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 32 ปี อาการป่วยแรกเริ่ม คือ ไอเป็นเลือด เหนื่อยหอบ เหงื่อเยอะ จากนั้นเกิดอาการปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงมาก แพทย์จึงทำการใส่ท่อช่วยหายใจ ผลจากฟิล์มเอกซเรย์พบบริเวณปอดมีฝ้าขาว และฟิล์มเอกซเรย์มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ทำให้อาการทรุดตัวรวดเร็วภายใน 24-36 ชั่วโมง ซักประวัติโดยละเอียดพบว่าผู้ป่วยมีประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าปริมาณมากถึง 400 สูบต่อวัน หรือ 4 พอดต่อวัน จึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคอิวารี ผู้ป่วยรับการรักษาใน รพ. 28 วัน พร้อมทำการหักดิบเลิกบุหรี่ ปัจจุบันหยุดสูบบุหรี่แล้ว อาการป่วยดีขึ้นสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ สาเหตุการเกิดอิวารียังไม่มีสรุปชัดเจนว่าเกิดจากน้ำยาประเภทใด แต่ที่แน่นอนคือเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า</p>	
<p><b>Thailand EOC Network Conference</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thaitodaynews) นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันควบคุมโรค (Thailand EOC Network Conference) ที่ จ.ชลบุรี ว่าไทยมีระบบ EOC และนักระบาดวิทยาที่แข็งแกร่ง ช่วยรับมือวิกฤติ สุขภาพได้ดี พร้อมเตรียมพัฒนาระบบให้ครอบคลุมโรคระบาด ภัยพิบัติ และโลกออนไลน์ โดยนำ AI มาช่วยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ เพื่อคาดการณ์การระบาด พัฒนายา และวัคซีนในอนาคต</p>	
<p><b>เชิญแสดงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ น้ำพุเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ 3 ฉบับ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีการกำหนดมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพ ทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ – 20 พฤศจิกายน 2567</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thansettakij, tnn, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุก ที่รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี จัดโดยสถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 10 โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองเชิงรุก เน้นให้ผู้ป่วยถึงมือหมอไวที่สุด หวังลดระยะเวลาทุกระดับ ลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง</p>	
<p><b>แก้ไขปัญหาส้วมและสุขาภิบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, tnn) นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- กรมอนามัย ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งเป้าพัฒนาส้วมสาธารณะอุทยานแห่งชาติ 156 แห่งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลงนามความร่วมมือ และรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาส้วมและสุขาภิบาล รวมถึงจัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วมอย่างถูกต้อง</p>	
<p><b>พัฒนาสุขภาพ LGBTQIAN+ ลดการเลือกปฏิบัติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thaipr, newswit, thailand4, ryt9)</p> <p>- นพ.ปกรณ ดุรงค์เสรีรักษ์ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วางแผนพัฒนาสุขภาพปี 2568 มีผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายจากหลากหลายองค์กร LGBTQIAN+ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ พฤติกรรม และความต้องการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญสำหรับพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม โดยเน้นสร้างแนวทางเฉพาะต่อโจทย์สุขภาพกลุ่มนี้ ลดการเลือกปฏิบัติในสังคม และสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน</p>	
<p><b>ข่าวลงส่งผลการตัดสินใจรับวัคซีน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, 362 degree)</p> <p>- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “วัคซีนภายใต้บริบทโลกไร้พรมแดน” มีการจัดเสวนา หัวข้อ “ข้อมูลบิดเบือนบนสังคมออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจรับวัคซีนอย่างไร” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ สื่อสารมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพ ร่วมอภิปรายถึงสถานการณ์การรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนในสังคมไทย พบว่าโรคโควิด 19 ทำให้เกิดข่าวลงและข้อมูลที่บิดเบือนมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะเรื่องวัคซีน ทำให้คนลังเลในการรับวัคซีน เกิดอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ ส่งผลให้โรคที่สามารถป้องกันได้กลับมาระบาด พร้อมแนะนำให้หน่วยงานสาธารณสุขเร่งจัดการข้อมูลบิดเบือน เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมฟื้นฟูความเชื่อมั่นของปชช.</p>	
<p><b>สปสช.เพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพปชช.ทุกสิทธิ ในพื้นที่ กทม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, pptv, thecoverage)</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. เผย บอร์ด สปสช. เห็นชอบร่างข้อเสนอการนำร่องบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในเขต กทม. เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการเข้าถึงบริการ โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2568 เพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับปชช.ทุกสิทธิการรักษาพยาบาลในพื้นที่ กทม.ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 4 รายการ ได้แก่ การตรวจการทำงานของไต การตรวจการทำงานของตับ การตรวจเอกซเรย์ปอด และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งเป้าตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 ล้านคน ส่วนจังหวัดอื่นๆ สปสช.จะหาแนวทางในการบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ รวมถึงการเพิ่มบริการคัดกรองสุขภาพทั้ง 4 รายการ ขยายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป</p>	
<p><b>สสส.แชร์ประสบการณ์งานสร้างเสริมสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, โลกวันนี้)</p> <p>- สสส. เปิดบ้านจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับภูมิภาค เพื่อแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างเสริมสุขภาพในหัวข้อ "Thai UHC Journey Workshop 2024 การสร้างเสริมสุขภาพ: เส้นทางสร้างความปลอดภัยสู่สุขภาวะที่ดี และยั่งยืน" ให้กับบุคลากรภาครัฐ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายงานวิจัยสุขภาพ และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จาก 10 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย บังกลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ทิมอร์-เลสเต และไทย หวังพัฒนาโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดูแล ปชช. ครอบคลุม ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ</p>	
<p><b>ประกาศห้ามขายใบกระท่อมใกล้โรงเรียน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ฐานเศรษฐกิจ linetoday)</p> <p>-กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) และกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับฟังความเห็น ประกาศฉบับใหม่ เรื่องการกำหนดสถานที่ วิธีการ และลักษณะในการห้ามขายใบกระท่อม ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.-30 พ.ย. 2567 เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและป้องกันการใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร อาทิ ห้ามขายใบกระท่อมใกล้โรงเรียน 300 ม. ห้ามเร่ขาย-แฝงลอย เป็นต้น</p>	
<p><b>โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.บัณฑิต นราตรีคุณ สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ให้ข้อมูลถึงสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีอาการ เจ็บแน่นหน้าอกนานกว่า 20 นาที เหนื่อยง่าย หอบง่ายขณะออกกำลังกาย เจ็บหน้าอกซ้าย เหมือนมีสิ่งกดทับ การป้องกันได้โดย เลิกบุหรี่ ลดอาหารไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ทั้งนี้ หากมีอาการเจ็บหน้าอกโดยไม่ทราบสาเหตุ ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อลดความเสี่ยงเสียชีวิต</p>	
<p><b>“บิ๊กดาต้า” เชื่อมโยงระบบยืนยันตัวตนภาครัฐ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews, thaitabloid)</p> <p>-สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดย รศ. ดร.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมด้วย รศ. (พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: HIE) ณ ห้องประชุม สภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 10 กระทรวงสาธารณสุข การลงนามครั้งนี้ ถือเป็น การเชื่อมโยงบริการระบบยืนยันตัวตนภาครัฐ กับระบบโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ หรือ Health Link เพื่อให้เภสัชกรสามารถระบุ พิสูจน์ และยืนยันตัวตนในการเข้าถึงประวัติการรักษาพยาบาล สำหรับการให้บริการการรักษาพยาบาล รวมถึงการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนผ่านระบบ A-MED โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม และความร่วมมืออื่น ๆ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มศักยภาพและบริการอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต</p>	
<p><b>กกจ.เผยชื่อ3รพ.เอกชนตรวจสุขภาพต่างด้าว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์(opt-news)</p> <p>-นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ออกประกาศรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านการพิจารณาและดำเนินการเชื่อมข้อมูลกับระบบ กกจ.ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 (ฉบับที่ 1) โดยเพิ่มสถานพยาบาลเอกชนที่จะตรวจสุขภาพคนต่างด้าว 3 แห่ง เพื่อให้คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานตามแนวทางที่กำหนด ได้แก่ 1.โรงพยาบาล (รพ.) ศิครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2.รพ.ศิครินทร์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ และ 3.รพ.สุขสวัสดิ์ อินเตอร์ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ขณะนี้โรงพยาบาลยื่นขอเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกับ กกจ.เป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ หากโรงพยาบาลไหนคุณสมบัติครบถ้วนก็จะทยอยประกาศชื่ออีกครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อรองรับแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ จะควบคุมเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเพื่อป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร และเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย</p>	
<p><b>สภาเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อมูลศาลปกครอง ปมแพทย์สภาฟ้อง สปสช.จ่ายยา 16 อากาศ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ linetoday</p> <p>-รศ.พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแพทย์สภาฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีโครงการจ่ายยา 16 อากาศเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาคุณภาพที่ร่วมกับ สปสช. ภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ว่า สปสช.ยืนยันว่ายังสามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากศาลปกครองยังไม่มีคำตัดสินสิ้นสุดออกมา โดยในส่วนของสภาฯ จะเตรียมข้อมูลให้ศาลปกครองเห็นภาพรวมทั้งหมด คือ 1. แง่กฎหมายทางสภาฯฯ ทำถูกต้อง 2.ในกระบวนการให้บริการทาง สปสช.ยืนยันว่าทำถูกต้อง ส่วนเรื่องความปลอดภัย ตนเชื่อว่ก็คล้ายที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการกฤษฎีกาเคยตีความว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเวชกรรม ต่างดำเนินการตามกฎหมายของตนเอง แสดงว่าทำถูกต้องตามกฎหมาย แต่เรื่องข้อกั่วงวล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความปลอดภัย ก็ต้องมาคุยกัน ระบบนี้ก็เพียงเสริมให้เก็สๆ มาช่วยดูแลเพิ่มเติม หากดูแลได้ก็จ่ายตามกฎหมายกำหนด หากไม่ได้ก็ต้องส่งต่อ โครงการนี้เน้นความปลอดภัยชัดเจน เพราะมีระบบติดตามภายใน 3 วัน ที่ผ่านมามีการประเมินผลของโครงการ 2-3 ปี จนถึงปัจจุบัน 1.7 ล้านคน รวมเกือบ 5 ล้านครั้ง เฉพาะสิทธิบัตรทอง และ 90% บรรเทาอาการดีขึ้น มีน้อยมากที่ต้องส่งต่อ อีกทั้ง ประชาชนพึงพอใจมากกับโครงการนี้ เพราะเข้ารับบริการง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ยืนยันว่า ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโครงการดังกล่าว กรณีที่มีผู้เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียว่าเสียชีวิตนั้นเป็นข้อมูลเท็จ ผิดกฎหมาย PDPA</p>	
<p><b>ศรีสะเกษรับรางวัลอันดับที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมงานประกาศความสำเร็จ โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และได้รับมอบถ้วยรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศ ในประเภทจังหวัด จากรางวัลการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ด้านส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน CALORIES CREDIT CHALLENGE นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล อันดับที่ 3 จากรางวัลการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ของจังหวัด ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 สูงที่สุด ระดับประเทศ โดยใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน "ก้าวทำใจและ CALORIES CREDIT CHALLENGE" จังหวัดศรีสะเกษมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน CCC ทั้งหมด 34,860 คน แคลอรีสะสมจำนวน 37,110,087 แคลอรี เครดิตสะสมจำนวน 66,662 เครดิต จึงได้รับรางวัล เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้จังหวัดศรีสะเกษที่มีประชาชนสนใจในเรื่องของการออกกำลังกาย อันจะทำให้ลดปัญหาเรื่องความเจ็บป่วย และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค</p>	
<p><b>จับมผงเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- ตำรวจ ปคบ.นำกำลังพร้อมหมายศาล เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายผู้จำหน่ายนมผงยี่ห้อ Ensure Gold ปลอม ลักลอบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากหลายช่องทาง ตรวจยึดของกลางมูลค่าความเสียหาย 4,500,000 บาท เร่งสอบสวนขยายผล และส่งผลิตภัณฑ์ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพิสูจน์ หากพบสารต้องห้ามจะเข้าข่ายความผิดเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.อาหาร ฐานจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ ไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p><b>เหตุโรงงานบ่มส้มแก่ระเบิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- เกิดเหตุแก๊สระเบิดขณะบ่มส้ม ภายในโรงรับซื้อส้มแห่งหนึ่งที่ ต.นาพูน อ.วังหิน จ.แพร่ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 67 เวลา 20.00 น. มีคนงานได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และโกดังมีความเสียหายหลายจุด เบื้องต้น จนท.พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบความผิดปกติจากการใช้แก๊สในปริมาณเท่าเดิมต่อปริมาณส้มที่ใช้ในแต่ละครั้ง แต่ครั้งนี้มีการระเบิดขึ้น คาดน่าจะมีส่วนแปรที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา กับสารเคมีที่ใช้ โดยจะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง</p>	
<p><b>กรณี ลัทธิประหลาดสอนฝึกหุทิพย์ ตาทิพย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- นายวรรณ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขามเฒ่าบุรี จ.กำแพงเพชร กล่าวถึง กรณีลัทธิประหลาด ในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง พื้นที่หมู่ 2 ต.สลกบาตร อ.ขามเฒ่าบุรี จ.กำแพงเพชร สอนวิชาหุทิพย์ ตาทิพย์ และใช้ศัพทประกอบการเรียน ว่า มอบหมายให้ สสอ.ขามเฒ่าบุรี ประสานวัดให้ติดต่อญาตินำศพที่อยู่ภายในสำนักสงฆ์ ไปเผาปนกิจเพื่อความถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน ส่วนการขออนุญาตตั้งสำนักสงฆ์ ให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของสำนักพุทธ จ.กำแพงเพชร อย่างเร็วที่สุด สำหรับกิจกรรมฝึกหุทิพย์ ตาทิพย์ เจ้าสำนักสงฆ์ฯ ได้ลงลายลักษณ์อักษรในเอกสาร เพื่อขอให้หยุดการฝึกดังกล่าวไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์ของศาสนา ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ จะต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด หากพบมีความผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมาย และสั่งปิดสำนักสงฆ์ดังกล่าว</p>	
<p><b>สร.ญี่ปุ่นเปิดตัวเว็บไซต์ คำนวณ 'เวลาสร้างเมา'</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thematter, linetoday)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น ได้สร้างเว็บไซต์ 'Alcohol Watch' คำนวณระยะเวลาที่แอลกอฮอล์ในร่างกายจะสลายตัว เพื่อให้กับนักดื่มคิดตัดสินใจ และดื่มกันอย่างมีข้อมูลมากขึ้น วิเคราะห์ตั้งแต่ประเภทของเครื่องดื่ม ปริมาณที่ดื่ม เมื่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เลือกเสรีระบบจะคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ทั้งหมด และระยะเวลาที่ใช้ในการสลายตัว ซึ่งเว็บไซต์ก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการขับรถในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาต่อ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะมีน้ำ ในร่างกายน้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งหมายความว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผู้หญิงสามารถเผาผลาญได้น้อยกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ ผู้หญิงยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์มากกว่า เนื่องมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจนและปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์มากขึ้น แม้จะดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณน้อยกว่าก็ตาม</p>	
 <p>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	